

Nhiều hoạt động thiết thực trong tháng thanh niên

Tháng thanh niên năm 2019 kết thúc, các công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ toàn tỉnh đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân.



Huyện đoàn Đông Hưng phối hợp tổ chức tặng quà thân nhân liệt sĩ tại xã Minh Châu.

Với phương châm hướng về cơ sở, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng tập trung vào khu vực nông thôn, địa bàn khó khăn. Công tác chăm sóc, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo được các cơ sở đoàn thực hiện hiệu quả

thông qua các hoạt động khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 2.650 lượt người, tặng 4.235 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã tổ chức 6 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 1.121 đơn vị

máu. Anh Bùi Thanh Lịch, Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải cho biết: Bên cạnh các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng hành cùng thanh niên, tuổi trẻ trong huyện còn tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội. Các cấp bộ đoàn đã phối hợp tổ chức 3 cuộc

thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho 450 đối tượng; duy trì hoạt động "Bát cháo nghĩa tình" cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Nam Tiến Hải; phối hợp tổ chức chương trình ngày hội tuổi thơ, tặng 40 suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 48 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà 21 mẹ Việt Nam anh hùng...

Bên cạnh các hoạt động hướng về cộng đồng, mỗi cơ sở đoàn còn thể hiện vai trò, trách nhiệm gắn với từng nhiệm vụ cụ thể ở địa phương thông qua hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong tháng thanh niên, toàn tỉnh có 3 công trình thanh niên cấp tỉnh, 17 công trình thanh niên cấp huyện, 237 công trình, phần việc thanh niên cấp xã tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Các cấp bộ đoàn đã sửa chữa, xây dựng mới 15 nhà nhân ái, 13 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi với tổng số tiền gần 800 triệu đồng; tu sửa, làm mới 8km đường giao thông nông thôn trị giá gần 400 triệu đồng; trồng gần 70.000 cây xanh. Cùng với đó, toàn tỉnh cũng có 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 2 công trình thanh niên cấp huyện, 80 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở tham gia xây dựng đô thị văn minh với tổng trị giá gần 700 triệu đồng. Đặc biệt, trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi, đoàn thanh niên các huyện, thành phố đã thành lập 315 đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng,

chống, ngăn chặn bệnh dịch lây lan; tích cực phối hợp phát hiện ổ dịch và tiêu hủy ngay số lợn chết. Đồng thời, hướng dẫn các hộ chăn nuôi tiến hành cách ly, khử trùng, tiêu độc, tích cực chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi lợn khỏe theo quy định để bảo vệ đàn lợn.

Tháng thanh niên năm nay cũng là thời điểm chuẩn bị cho đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên các cấp, do đó đã tạo được nhiều dấu ấn trong hoạt động bằng việc đăng ký hàng loạt công trình, phần việc thi đua chào mừng đại hội như xây dựng nhà nhân ái cho người nghèo, sửa chữa đường giao thông nông thôn, giúp đỡ thanh niên chậm tiến... Ông Nguyễn Xuân Thiệp, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Trung An (Vũ Thư) cho biết: Các hoạt động tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; bê tông hóa các tuyến đường theo tiêu chí nông thôn mới; vệ sinh môi trường... của thanh niên rất thiết thực. Chúng tôi mong đoàn các cấp tiếp tục tổ chức những hoạt động ý nghĩa này.

Hàng trăm công trình, phần việc đã được thực hiện trong tháng thanh niên, đánh dấu bước khởi động sôi nổi của tuổi trẻ Thái Bình trong năm 2019. Thông qua kết quả đạt được, mỗi đơn vị sẽ rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm để các hoạt động tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

KUÂN PHƯƠNG

Trẻ tự kỷ vì cha mẹ thiếu quan tâm, sử dụng nhiều smartphone là sai

Trong những năm gần đây, chứng tự kỷ đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia trên thế giới. Tỷ lệ trẻ tự kỷ tăng mỗi năm một cao, không phân biệt quốc gia, chủng tộc, giàu nghèo. Điều đó đã làm cho chứng tự kỷ không còn chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn là vấn đề về sự phát triển.

Việt Nam hiện chưa có con số thống kê chính xác là có bao nhiêu trẻ mắc chứng tự kỷ nhưng số trẻ bị mắc bệnh được đưa đến bệnh viện khám hoặc tham gia các câu lạc bộ ngày càng gia tăng.

Gần đây có nhiều luồng thông tin cho rằng trẻ bị tự kỷ do cha mẹ thiếu quan tâm và do nguyên nhân trẻ sử dụng nhiều smartphone. Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, quan niệm cho rằng cho con xem điện thoại nhiều, cha mẹ thiếu quan tâm đến con là nguyên nhân của tự kỷ là một quan niệm lạc hậu và sai lầm.



Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm phân tích, nguyên nhân tự kỷ là vấn đề phức tạp vẫn được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu làm rõ. Một số yếu tố đã được xác định: khoảng 25% trẻ có đột biến gen (đột biến gen không hoàn toàn có nghĩa là di truyền do bố mẹ truyền cho), các phản ứng miễn dịch trong não diễn ra quá mạnh giải phóng ra một số chất có hại cho tế bào thần kinh, một số vùng của não nhất là vùng thùy dương được tưới máu không tốt, dẫn truyền/kết nối giữa các vùng của não bị không tốt.

Theo các nhà nghiên cứu, việc phát hiện sớm chứng tự kỷ ở trẻ sẽ giúp trẻ sớm hòa nhập cuộc sống tốt hơn, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng lâu dài đến cuộc đời của trẻ, để lại những di chứng rất khó chữa. Do vậy, cha mẹ cần quan tâm trò chuyện với trẻ nhiều hơn để phát hiện sớm và đưa trẻ đến khám tại các bệnh viện. Việc hiểu đúng về người có chứng tự kỷ sẽ giúp cộng đồng thay đổi cách nhìn nhận về đối tượng này.

Uống rượu đều đặn không có tác dụng chống lại nguy cơ đột quỵ

Theo kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, cao huyết áp và đột quỵ có nguy cơ tăng dần theo lượng đồ uống có cồn được thu nạp vào cơ thể và những thông tin trước đó nói rằng việc uống 1 - 2 hớp rượu mỗi ngày có thể giúp chống lại nguy cơ đột quỵ là không đúng sự thật.



Nghiên cứu tập trung vào những người gốc Đông Á, trong đó có nhiều người có những gen hạn chế khả năng thu nạp đồ uống có cồn. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người uống rượu ở mức vừa phải (chỉ dung nạp từ 10 - 20 gram rượu mỗi ngày) thì nguy cơ bị đột quỵ sẽ tăng từ 10 - 12%. Với các trường hợp uống rượu nhiều (ít nhất 4 hớp rượu/ngày), nguy cơ bị cao huyết áp tăng đáng kể, trong khi nguy cơ bị đột quỵ tăng tới 35%.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính có khoảng 2,3 tỷ người trên thế giới uống rượu với mức trung bình 33 gram/ngày/người, tương đương hai ly rượu vang cỡ 150ml, một chai bia 750ml hoặc hai ly rượu loại nhỏ 40ml.

(theo vietnamplus.vn)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Nỗ lực tìm việc làm cho sinh viên sau đào tạo

Thời gian qua, Trường Đại học Thái Bình đã có nhiều giải pháp gắn kết công tác dạy và học với nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, tăng tỷ lệ sinh viên (SV) có việc làm sau tốt nghiệp.

Đại học Thái Bình có 10 ngành đào tạo, hiện có gần 4.000 học sinh, SV đến từ 35 tỉnh, thành phố trong cả nước và gần 200 SV thuộc 13 dân tộc thiểu số đang theo học. Trường được tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa nghề, đa bậc học nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước. Những năm qua, Trường đã tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học uy tín như Đại học Khoa học và Công nghệ Chihlee (Đài Loan), Đại học Nhật ngữ Sendai (Nhật Bản) để cử giảng viên sang giảng dạy tại trường và phối hợp với các đối tác Nhật Bản trong việc tuyển chọn SV sang làm việc. Bên cạnh

đó, Trường cũng chủ động tìm kiếm và liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp uy tín như Canon, Samsung, Nissin, Toyota, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Tập đoàn Dệt may, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh... đưa SV đi thực tế, thực tập, trải nghiệm, rèn luyện tay nghề, giúp nhiều SV có cơ hội việc làm ngay từ khi chưa ra trường theo phương châm "Học đi đôi với hành", sau khi các em ra trường doanh nghiệp sẽ tuyển ngay vào làm việc.

Ông Nguyễn Đức Cường, Phó trách Trung tâm Tuyển sinh và giới thiệu việc làm, Trường Đại học Thái Bình cho biết: Trường đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để nắm bắt nhu cầu lao động, ngành nghề, đi tới ký kết thỏa thuận hợp tác, tạo điều kiện cho SV được trải nghiệm, thực tập nâng cao trình độ chuyên môn cũng như tạo điều kiện giới thiệu việc làm cho người học. Trường thường xuyên điểu tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ở các khu công



Các công ty, doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Thái Bình.

ngiệp, kết hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh... để xuất phát triển ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Xây dựng hệ thống và tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động theo địa phương, vùng, ngành. Liên kết đào tạo, giới thiệu việc làm, thực tập sinh tại nước ngoài, phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp tổ chức các hội nghị việc làm hoặc tuyển dụng lao động. Cùng với đó, Trường thường xuyên nắm bắt thông tin và phân phối của cựu SV đối với chương trình đào tạo, cách thức quản lý cũng như việc làm sau khi ra trường để có các phương án điều chỉnh phù hợp với thực tế và nhu cầu

của doanh nghiệp. Riêng trong năm 2018, Trường đã ký kết hợp tác với 12 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức cho trên 1.500 SV đi thực tập, thực tế tại doanh nghiệp. Trên 90% SV sau tốt nghiệp đều có việc làm, nhiều ngành đào tạo đã đáp ứng được nhu cầu lớn của doanh nghiệp như công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, thiết kế thời trang...

Với kỹ năng, phong cách làm việc và đạo đức của SV do Trường Đại học Thái Bình đào tạo, các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng đánh giá cao và chủ động tìm đến tuyển dụng. Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm năm 2019 do nhà trường vừa tổ chức, đại diện 24 công ty, đơn vị đã tham dự và trực tiếp tuyển dụng việc

làm. Bà Nguyễn Tú, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông và bất động sản Thái Bình PEC GROUP cho biết: PEC GROUP đã triển khai thành công một loạt dự án như Vincom Shophouse, Dragon City, khu đô thị 379... Thời gian tới chúng tôi sẽ triển khai các sản phẩm bất động sản của Tập đoàn FLC nên nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao phục vụ yêu cầu công việc là rất lớn. Sau 2 ngày trực tiếp tuyển dụng tại Trường Đại học Thái Bình, PEC GROUP đã tuyển dụng được 60 nhân sự, trong đó nhiều SV có trình độ, kỹ năng cao.

Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Nga, lớp đại học kế toán 4A3, Khoa Kế toán kiểm toán và tài chính, Trường Đại học Thái Bình chia sẻ: Là SV năm cuối, em tự tin tham gia phỏng vấn và trúng tuyển vào PEC GROUP. Đây là động lực rất lớn cho em và các bạn sau tốt nghiệp, chúng em tin tưởng với những kiến thức và kỹ năng được nhà trường trang bị sẽ khẳng định được bản thân và đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Đào tạo nghề thị trường cần chứ không đào tạo nghề mình có, tỷ lệ SV tốt nghiệp trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp chính là cách Trường Đại học Thái Bình lựa chọn để khẳng định thương hiệu.

TRỊNH CƯỜNG

Quý I/2019, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Thái Thụy có chiều hướng gia tăng. Toàn huyện xảy ra 67 vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội, làm chết 10 người, bị thương 26 người, thiệt hại tài sản 183 triệu đồng, tăng 12 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tội phạm hình sự 36 vụ, tội phạm kinh tế, môi trường 2 vụ...

Trước tình hình trên, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Thương tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ an ninh quốc gia năm 2019 và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đồng thời, triển khai kế hoạch ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Để

CÔNG AN HUYỆN THÁI THỤY

Tấn công trấn áp tội phạm

Sau ba tháng ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Thái Thụy đã điều tra, làm rõ 33 vụ, 75 đối tượng, trong đó chủ yếu là các vụ án về ma túy, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc...



Công an huyện Thái Thụy thu giữ tang vật vụ trộm cắp tài sản tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

đợt ra quân đạt kết quả cao, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm. Cùng với đó, tập trung lực lượng, phương tiện chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn kịp thời các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Đầu ấn đậm nét trong những tháng đầu năm của Công an huyện Thái Bình là đã điều tra, triệt phá thành công

những vụ án có đối tượng hoạt động theo kiểu "xã hội đen", cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích... Điển hình, ngày 30/1, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1984, trú tại khu 4, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Đức Khương (sinh năm 1988, trú tại xã Tam Hưng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 22/1, Tuấn và Khương đột nhập vào khu vực nhà máy, nên khí thải tro xỉ thuộc Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (xã Mỹ Lộc) dùng kim cắt trộm 14m dây cáp. Đây là hệ thống dây cáp quan trọng trong việc thí công một số hạng mục công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho đơn vị thí công và nhà thầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trên. Qua đấu tranh, Tuấn và Khương khai nhận lợi dụng sơ hở của bảo vệ và nhân viên nhà máy đã đột nhập vào Nhà

máy nhiệt điện Thái Bình 2 để cắt cáp lấy lõi đồng bên trong đem đi tiêu thụ.

Bên cạnh việc tập trung lực lượng, ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Thái Thụy còn phối hợp với các ngành chức năng, các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua. Kết quả, đã vận động thu hồi được 3kg pháo Trung Quốc, 7kg pháo tự chế và nguyên liệu làm pháo, 5 súng săn, 29 các loại dao, kiếm, pho...

Với những kết quả đạt được, nhất là trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, nhiều tập thể, cá nhân của Công an huyện Thái Thụy được các cấp, ngành, địa phương ghi nhận, tặng thưởng nhân dân đồng tình ủng hộ. Đó là nền tảng vững chắc để cán bộ, chiến sĩ Công an huyện tiếp tục lập nhiều chiến công mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.

TRẦN TUẤN